

รายชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา ที่ให้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2566 สำหรับผู้กู้รายใหม่ และรายเก่าจากมัธยมปลาย/ย้ายสถานศึกษา  
( ประกาศวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 )

ลำดับที่	คณะ	หลักสูตร	ลักษณะการให้กู้ยืม
1	คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	สาขาวิชาเวชระเบียน	ลักษณะที่ 1 ขาดแคลนทุนทรัพย์
2	คณะเทคนิคการแพทย์	สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์	ลักษณะที่ 2 สาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก
3	คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์	ลักษณะที่ 2 สาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก
4	คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์	ลักษณะที่ 2 สาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก
5	คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	สาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์	ลักษณะที่ 2 สาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก
6	คณะทันตแพทยศาสตร์	สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)	ลักษณะที่ 2 สาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก
7	คณะวิทยาศาสตร์	สาขาวิชาฟิสิกส์	ลักษณะที่ 2 สาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก
8	คณะวิทยาศาสตร์	สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ	ลักษณะที่ 2 สาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก
9	คณะวิทยาศาสตร์	สาขาวิชาเคมี	ลักษณะที่ 2 สาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก
10	คณะวิทยาศาสตร์	สาขาวิชาชีววิทยา	ลักษณะที่ 2 สาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก
11	คณะวิทยาศาสตร์	สาขาวิชาฟิสิกส์	ลักษณะที่ 2 สาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก
12	คณะวิศวกรรมศาสตร์	สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)	ลักษณะที่ 2 สาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก
13	คณะสาธารณสุขศาสตร์	สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม	ลักษณะที่ 2 สาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก
14	คณะสาธารณสุขศาสตร์	สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร	ลักษณะที่ 2 สาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก
15	โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดล	ลักษณะที่ 2 สาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก

\*ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง กำหนดลักษณะของเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษา หรือระดับชั้นการศึกษา และหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 และเรื่อง ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชั้นการศึกษาและหลักสูตรที่จะให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน ผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2566 ฉบับที่ 4